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น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ตามที่ที่ประชุมร่วมรัฐสภาในสมัยสามัญประจำปี
2564 ได้พิจารณาเห็นชอบผ่านร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ... และร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.
...ไปแล้วนั้น ขณะนี้ได้มีการตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างกฎหมายฉบับละ 49 คน
ตนมองว่าการจัดทำร่างกฎหมายทั้ง 2 ฉบับดังกล่าวยังพอมีเวลา
เนื่องจากมีหลายมาตราที่จะต้องพิจารณาอย่างรอบด้าน รวมถึงได้ประสานการทำงานร่วมกับนายตวง อันทะไชย
ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา วุฒิสภาด้วย
ซึ่งเท่าที่ทราบหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องกำลังดำเนินการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวอย่างเข้มข้น เพื่อให้ได้
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ...ฉบับที่มีความสมบูรณ์มากที่สุด และไม่ทำให้เกิดข้อขัดแย้งระดับปฏิบัติ

ต่อข้อถามว่าเนื่องจากขณะนี้การประชุมสภาผู้แทนราษฎร
เกิดสภาล่มหลายรอบเนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบจะส่งผลกระทบต่อการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
...และร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. ...หรือไม่ รมว.ศึกษาธิการกล่าวอีกว่า เรื่องนี้ตนมองว่าไม่เกี่ยวข้อง
และไม่กระทบต่อการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ...แต่อย่างใด เพียงแต่ตอนนี้ร่าง พ.ร.บ.
ฉบับดังกล่าวอยู่ระหว่างวิเคราะห์รายละเอียด เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่น เนื่องจากข้อกฎหมายในร่าง
พ.ร.บ.ฉบับนี้จะต้องไม่รัดตึงมากเกินไป เพราะการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ซึ่งการจัดทำจะต้องมองไปการศึกษาในโลกอนาคตด้วย อย่างไรก็ตามตนเชื่อว่า กมธ.วิสามัญฯจะเร่งพิจารณาร่าง
พ.ร.บ.การศึกษาฉบับนี้โดยเร็วที่สุด เพราะถือว่าเป็นเรื่องสำคัญและถือเป็นกฎหมายแม่ที่กำหนดรายละเอียดไว้แล้ว.
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